

Chúa Nhật XXIII Mùa Thường Niên 8/9/2024

Ý Lễ Trong Tuần

Tin Mừng Mc 7, 31-37

Thứ Bảy (07/9): + Các LH + LH Maria (+ Tạ Ôn + Cầu Bình An) + Tạ Ôn + LH Đaminh
Chúa Nhật (08/9): Chúa Nhật XXIII Mùa Thường Niên
 (+ 2 LH Anna + Các Linh Hồn)
 + LH Anna + LH Augustinô
 + LH Martha (mới qua đời)
 + LH Martha + LH Maria (mới qua đời)

Thứ Hai (09/9): - Thánh Peter Claver, Linh mục
Thứ Ba (10/9): Mùa TN + 2 LH Phêrô + Các LH
Thứ Tư (11/9): Mùa Thường Niên + 2 LH Giuse
 + LH Đaminh: Lễ Giỗ

Đáp ca: Tôn nường hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng tai.

Thứ Năm (12/9): - Danh Thánh Đức Mẹ + 2 LH Phêrô
 Không có Thánh Lễ 12:05 PM tại Giáo Xứ

Thứ Sáu (13/9): - Thánh John Chrysostom, Giám Mục và Tiến sĩ Giáo Hội (+ LH Thêrêsa + LH Isavê)

Thứ Bảy (14/9): Mùa Thường Niên - Suy Tôn Thánh Giá
Chúa Nhật (15/9): Chúa Nhật XXIV Mùa Thường Niên

Sách Bài Đọc Năm B: trang 145

Thánh Vinh Đáp Ca: Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!

Alléluia, Alléluia: Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. **Alléluia.**

Tiền Đàng Chúa Chúa Nhật 01/9/2024

- Thánh Lễ Tiếng Việt \$7,996.00
 - Thánh Lễ Tiếng Anh \$5,756.00

Phụng Vụ Chúa Nhật 22/9/2024

Lời Chúa, Lời Nguyện (Lễ TN thứ Bảy): ... Ban Việt Ngữ
 Lời Chúa, Lời Nguyện (CN): Hội CBMCG
 Thừa Tác Viên (CN): Ông Phan Khắc Thành, Ông Huỳnh Hồng Hào, Chị Nguyễn Huyền Nhung Mary, Anh Trần Khoa
 Xin Tiền Nhà Thờ (CN): KT Nguyễn Duy Khang

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha 9/2024

Vì tiếng kêu của trái đất: “Để mỗi người chúng ta lắng nghe bằng trái tim mình tiếng kêu của trái đất” là ý cầu nguyện cho tháng Chín. Người Công giáo cũng được yêu cầu cầu nguyện trong tháng này cho các nạn nhân của thảm họa môi trường và khủng hoảng khí hậu.

Phúc Âm: Khi ấy, Đức Giêsu bỏ vùng Tia, đi qua ngã Xiđôn, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: Ép-pha-tha, nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”

Suy niệm: Ngôn ngữ là phương tiện cần thiết để con người liên hệ với tha nhân và thế giới. Không thể nghe để hiểu, không thể nói để truyền thông tư tưởng, thì chẳng khác gì con người đã chết về mặt tâm lý, trước khi phải chết về mặt thể lý. Đức Giêsu đã cứu anh câm điếc, và đưa anh trở lại với thế giới vui tươi sinh động này.

Câu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng bị cắt đứt với thế giới yêu thương tươi mát này, khi chúng con sống ích kỷ, hẹp hòi; khi chúng con ghen tuông, đố kỵ... Xin Chúa giúp chúng con mở tai để lắng nghe tiếng Chúa, tiếng kêu cứu của tha nhân. Xin cho chúng con biết mở miệng ra để ca tụng Chúa, để an ủi, để trao niềm vui cho anh chị em chúng con. Nhờ đó, cuộc đời chúng con mới bước đi trong hạnh phúc. Amen.

Ghi nhớ: “Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”.

Giáo Phận Đang Nhận Người

Giáo Phận Wichita đang cần những người làm các công việc sau đây: Full Time Bookkeeper, Front Desk Receptionist, Editor to Catholic Advance, Full Time Dining Hall Staff, Part Time PRN Team Member.

Quý ông bà anh chị em nào muốn nộp đơn hoặc muốn tìm hiểu thêm về lương bổng và những đòi hỏi cần thiết cho công việc, xin liên lạc với cô Tina Hallacy tại điện thư, địa chỉ là hallacyt@catholicdioceseofwichita.org.

Giáo Phận vẫn nhận đơn cho đến khi các công việc đã có người được nhận.

Không Có Thánh Lễ 12:05PM Thứ Năm 12/9

Nhà Thờ không có Thánh Lễ trưa thứ Năm 12/9 vì Cha Xứ tham dự cuộc họp ở Địa Phận.



Đọc Kinh Tôn Vương

6g chiều nay tại nhà:
 AC Nguyễn Văn Chung (316) 299-3160
 12329 E Boxthorn, Wichita KS 67226

Hướng dẫn: Lấy đường cao tốc 96 về hướng đông, xuống exit đường 21st, quẹo trái đường 21st, tới đường 127th quẹo trái, tới đường Boxthorn quẹo trái, nhà nằm bên tay trái.

Một Gia Đình, Sống Tròn Đầy Trong Đức Kitô

Tạ ơn Chúa Địa Phận chúng ta đầu tư để phát triển niềm tin Kitô hữu. Đức Giám Mục Carl Kemme mời gọi mỗi gia đình trong Địa Phận giúp đỡ tài chính cho Cuộc Vận Động “One Family, Fully Alive in Christ!” (Một Gia Đình, Sống Tròn Đầy Trong Đức Kitô!) để tài trợ các chương trình:

- * sửa chữa tháp chuông Nhà thờ Chánh Toà,
- * các nhu cầu của các Giáo Xứ trong Địa Phận,
- * tăng lương cho các giáo viên đang dạy học ở các trường Công Giáo,
- * quỹ Yêu Chúa và Tha Nhân,
- * và trại Gia Đình Công Giáo, trại cho Giới Trẻ.

Địa Phận sẽ gửi thư về các gia đình trong Giáo Xứ bắt đầu từ tháng 9 này. Kính mong quý ông bà anh chị em rộng lòng hảo tâm chung tay giúp Địa Phận mình.
<https://catholicdioceseofwichita.org/fully-alive/>

Cập Nhật Địa Chỉ, Thông Tin

Để Địa Phận gửi thư chương trình Một Gia Đình, Sống Tròn Đầy Trong Đức Kitô tới từng gia đình trong Giáo Xứ cho đúng, ban Stewardship xin ông bà anh chị em vui lòng cho Trưởng Khu mình biết nhanh chóng nếu có thay đổi địa chỉ, hay nếu cần chỉnh sửa tên người đại diện gia đình. Chân thành cảm ơn.

Mời Họp Chúa Nhật 8/9/2024

Sau Thánh Lễ Chúa Nhật này 8/9/2024. Kính mời Ban Thường Vụ, Quý Tr/Phó Khu, Quý Ban Ngành Đoàn Thể qua Trung Tâm họp, chuẩn bị cho Đại Lễ Giáng Sinh. Mong sự có mặt đông đủ của Anh Chị Em.

Đoàn LMTT Mời Họp / Hội CBMCG Mời Họp

Sau Thánh Lễ CN này 08/9, kính mời quý đoàn viên ghé sang Hội Trường GX tham dự phiên họp định kỳ. Rất mong quý vị đến đông đủ và đúng giờ.

Lớp Giáo Lý Tân Tòng Khai Giảng

Lớp Giáo Lý Tân Tòng sẽ bắt đầu mừng 8 tháng 9 và tiếp tục học mỗi Chúa Nhật sau Thánh Lễ 11 giờ. Mọi chi tiết xin liên lạc với Cha Xứ và anh Tuấn 461-3749.

Holy Land Arts - Nghệ Thuật từ Đất Thánh

Nhóm Shepherd Field Group sẽ đến Giáo Xứ bán tranh ảnh nghệ thuật, thánh giá từ gỗ oliu vào thứ Bảy 14/9 và CN 15/9. Xin ÔBACE mua ủng hộ giúp đỡ các Kitô hữu ở Đất Thánh với những sản phẩm từ tay họ làm ra và là nguồn tài chính cho đời sống.

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thông Báo

***Tết Trung Thu:** 5-9 PM thứ Bảy 14/9 ở Trung Tâm. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ nghỉ sinh hoạt 14/9, Việt Ngữ và Giáo Lý vẫn học bình thường.

***Đoàn sẽ bán quán và sẽ có các món sau đây:** Phở, Bún Thịt Nướng, Thịt Nướng Hộp, Bánh Cuốn, Bánh Xèo, Bánh Bột Lọc, Cơm Chiên, Chả Giò, Crab Ragoon, v.v.

***Đoàn TNTT bán Xổ Số cho Tết Trung Thu, giải thưởng bao gồm:** Aesthetic Solutions Spa Gift Card (\$299), Apple Watch SE (\$250), Beats Solo earbuds, Ring Doorbell Bundle, 2 Blink Indoor Security Cameras, Massage Gun, Owala Water Bottle, 12 Pickleball Pack. Một vé số ủng hộ chúng con là \$3. Xin quý cụ ông bà anh chị em ủng hộ.

Giải Thưởng Cuộc Thi Tài Năng và Lồng Đèn

Talent and Lantern Contest Awards
 1st Place - \$100; 2nd Place - \$75; 3rd Place - \$25
 Câu hỏi, liên hệ: Trưởng Kathy Phan (316) 516-3910

Mời Con Em Tham Gia Giúp Lễ

Giáo Xứ mời gọi quý ông bà và phụ huynh khuyến khích con em từ lớp 3 trở lên, nam và nữ, tham gia Ban Giúp Lễ để phục vụ các Thánh Lễ của GX chúng ta. Mọi chi tiết, xin quý phụ huynh liên lạc Trưởng Ân Trần (316) 708-8309.

Ca Đoàn Giới Trẻ

Với mục đích tạo điều kiện cho con em trong Giáo Xứ trau dồi tiếng Việt, có cơ hội dâng lời ca tiếng hát trong Thánh Lễ, học hỏi thêm về thánh nhạc cũng như phụng vụ Thánh Lễ, Giáo Xứ sẽ chính thức thành lập Ca Đoàn Giới Trẻ. Xin mời các em từ 7 tuổi trở lên và các anh chị em thanh thiếu niên tham gia. Các em sẽ tập hát vào các ngày thứ Sáu và sẽ hát Lễ Thứ Bảy tuần thứ tư mỗi tháng (every 4th Sunday of the month).

Chúng con sẽ phát lịch trình tập hát trong ngày tập đầu tiên, 27/9 từ 7:30PM đến 8:30PM tại Trung Tâm. Phụ huynh có thể ở lại Trung Tâm đón các em nếu cần. Thánh Lễ hát đầu tiên là thứ Bảy 26/10 lúc 5:30PM. Mọi chi tiết, xin liên lạc cô Thuý Vân Nguyễn (518-7108).

Chúc Mừng Đôi Tân Hôn

Cộng Đoàn Giáo Xứ chúc mừng anh **Gioan Kim Phạm Đức Hiền Jonathan** và chị **Maria Lương Phương Trinh Tiffany**, vừa thành hôn. Xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria ban cho anh chị muôn ơn lành trong đời sống mới.

Rao Hôn Phối

Bên Nam: **Vincentê Thomas Lê**, con ông Tôma Lê Văn Lộc và bà Maria Lê Hoàng Oanh, hiện ngụ tại Wichita, KS.
 Bên Nữ: **Tạ Nguyễn Hainam Jessica**, con ông Tạ Văn Thanh và bà Nguyễn Thanh Kim hiện ngụ tại Wichita, KS.
 Vậy ai biết đôi này mắc ngăn trở gì thì phải trình Cha Sở sớm theo như lương tâm buộc.

Lịch Trình Sinh Hoạt

- 14/9/2024: Tết Trung Thu - Đoàn TNTT bán quán
- 22/9/2024: Quan Thầy Khu Thánh Dũng Lạc
- 28,29/9/2024: KT Nguyễn Duy Khang bán quán
- 6/10/2024: Quan Thầy Hội Tôn Vương
- 13/10/2024: Quan Thầy Khu Thánh Nguyễn Duy Khang
- 20/10/2024: Quan Thầy Ca Đoàn Têrêsa & Kỷ Niệm 19 Năm thụ phong Linh Mục của Cha Xứ